

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เดชา วราชน
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยบูรพามอบปริญญา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์
พุทธศักราช ๒๕๕๓

ศาสตราจารย์เดชา วราชน สำเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ ๒) และสำเร็จการศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับรางวัลเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยและสถาบันหลายแห่งทั้งภายในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์เดชา วราชน เป็นนักวิชาการและศิลปินที่มีความรู้ ประสบการณ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปกรรมมาโดยตลอด ทำให้เกิดคุณูปการต่อวงการวิชาการ วิชาชีพและสาธารณชน เป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ด้านการศึกษา เป็นอาจารย์สอนศิลปะในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง และเปิดสถานที่ทำงานศิลปะส่วนตัว เพื่อเปิดโอกาสนิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงคณาจารย์ ผู้สนใจงานศิลปะได้เข้ารับการศึกษ ความมุ่งมั่นในงานการศึกษา ทำให้ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๖

ศาสตราจารย์เดชา วราชน เป็นศิลปินที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญงานศิลปะเป็นอย่างดี ได้สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปะเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งในรูปของผลงานวิชาการ งานศิลปะ นิทรรศการศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติจนได้รับการยกย่องจากสถาบันต่าง ๆ อาทิ ได้รับรางวัลดีเด่นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร่วมสมัย ลาสเวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อประสม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น

นอกจากนี้ศาสตราจารย์เดชา วราชน ยังเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่งเสริมงานการศึกษาและงานศิลปะมาโดยตลอด ทั้งการมอบทุนการศึกษาให้แก่บัณฑิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การมอบและการบริจาคผลงานศิลปะเพื่อจัดหาทุนสนับสนุน โครงการต่าง ๆ เป็นวิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กับสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยเกียรติคุณและผลงานดีเด่น อันเป็นที่ประจักษ์ชัดในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรมศาสตร์ ทั้งในและต่างประเทศ ควรแก่การสดุดีและยึดถือเป็นแบบอย่างดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ แก่ศาสตราจารย์เดชา วราชน ไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป